

Hợp báo ngày 28.8

# T. T. NGUYỄN-KHÁNH-TỐ CÁO AN MƯU ĐỀ GIẢM

NĂM THỨ TƯ \* SỐ 630 \* GIÁ: 29 CHỦ NHẬT HAI 30.31-8-1964

## THỜI LUẬN

THÔNG TIN BÌNH-LUẬN VÀ KIỆT THIẾT

Mặc dầu đã có hàng loạt hệ triệu, tuyên-ngôn của Chánh-quyền và các loan-thờ, tôn-giáo

### SAIGON VẤN NGỘT NÁT NÀO LOẠN!

#### chợ Sài-gòn ngưng nhóm TẬT CẢ TRƯỜNG HỌC ĐÓNG CỬA NHIỀU ĐƯỜNG PHỐ CẢN TRỞ LƯU THÔNG VÀ BIỂU TÌNH VẤN ĐỀ DIỄN ĐẤM MÁU

Của Tập đoàn phóng viên THỜI-LUẬN

Sáng 28.8, Sài Gòn có sự kiện triệu dân lần đầu tiên từ một phố trường Diên Hồng và Lam Sơn bắt đầu ngưng.

Vào 10 giờ sáng hôm 28.8, hàng ngàn người đã tập trung tại Diên Hồng và Lam Sơn để biểu tình.

Trong lúc này thì hàng ngàn người khác đang tụ tập ở các trường học, các chợ, các đường phố để biểu tình.

Đến 10 giờ sáng 28.8, tại Rô-lông-Tham mưu có cuộc họp báo do Trung Ương Nguyễn-Khánh-Tố chủ tọa. Trong cuộc họp này, Nguyễn-Khánh-Tố lý giải các sự kiện đã xảy ra và kêu gọi người dân giữ trật tự.

### đồng thời quyết định từ chức THỦ-TƯỚNG VÀ CHỦ-TỊCH V.N.C.H.

Thượng-tọa Thích-tâm-Châu, Thích-trí-Quang và Đức-Tổng-Giám-mục Ng-vân-Bình đã nói gì trong bức thư

### gởi T.T. Nguyễn-Khánh-Tố

Của b.s.d.p.v. THANH-NHÀ

Sáng 2 ngày 28-8-64, tại Bộ Tổng Tư lệnh Quân lực V.N.C.H. với cả sự đồng ý của các thành viên, đồng thời quyết định từ chức Thủ-tướng và Chủ-tịch V.N.C.H. đồng thời từ chức Thượng-tọa Thích-tâm-Châu, Thích-trí-Quang và Đức-Tổng-Giám-mục Ng-vân-Bình.

### THÔNG - CÁO CỦA Bộ Nội-Vụ

TRƯỚC NHỮNG BIẾN CỐ HIỆN NAY

Bộ Nội-Vụ đã đưa ra những lời khuyên và cảnh báo cho người dân về tình hình hiện tại.

### Hôm nay TRANG HỌC SINH NƠI TRẠNG 3

### KHÁM PHÁ MỘT GIÓ BỤNG 11.940 MỖ KIM ĐO MỘT HOA-KIẾU 2 MANG BÀ LÃO

### XẢ LUẬN TÌNH TRẠNG KHẢN TRƯƠNG

của NGHIÊM-XUÂN-THIỆN

Những cuộc biểu tình của Sinh viên và Phật-tử mặc dù đã được giải quyết nhưng vẫn còn những vấn đề cần được giải quyết.

### CƠ THỂ LẠI HOAN NỮ!

Nga bỏ ý định từ chức Chủ-tịch Hội-ngệ Gio-Neo

BÀ LÊ (AFP)... Theo người tin báo, Nga đã quyết định từ chức Chủ-tịch Hội-ngệ Gio-Neo.

### ĐÃ CÓ 600 CÔNG NHÂN TRỞ LẠI LÀM VIỆC TẠI HANG DỆT VIMYEX

Theo người tin báo, 600 công nhân đã trở lại làm việc tại Hang dệt Vimyex.

### ÔNG GIAM - ĐỐC ĐÀI «Tiếng nói Hoa - Kỳ» Đền Saigon

Ông Giám Đốc Đài Tiếng nói Hoa Kỳ Đền Saigon đã có những phát biểu về tình hình hiện tại.

### ĐẶC BIỆT CỦA THỜI LUẬN

#### BIÊN CỐ Ở VINH BẮC - VIỆT hay là âm mưu để giữ thế - điện

Bài của Francois LELO

Nhà dịch của T. T. Nguyễn-Khánh-Tố

### ĐẶC BIỆT CỦA THỜI LUẬN

#### ĐANG ĐÓN CHỦ CHẤP THUẬN LIÊN DANH JOHNSON - HUMPHREY

ARIZONA (UPI)... Hãng tin Associated Press đưa tin về việc đón tiếp Johnson và Humphrey.

### ĐẶC BIỆT CỦA THỜI LUẬN

#### BIÊN CỐ TRÀM TRỌNG

Vừa qua ở miền Trung, đã có những người dân bị mất mát và tài sản bị hư hại.

### Trước những biến cố dầm mầu vừa qua Toàn thể báo chí thủ đô BAY TỎ THAI-ĐỘ

Tuyên bố của báo chí thủ đô

### RA MIỀN TRUNG TRẦN AN ĐỒNG BÁO PHẬT - TƯ

Phật-tử Trần Văn Thanh đã ra miền Trung để đồng hành cùng đồng bào.

### ĐẶC BIỆT CỦA THỜI LUẬN

#### LONG GIÀ THANG CHỢN

Thị trấn Long Già đã xảy ra những biến cố đáng chú ý.

### ĐẶC BIỆT CỦA THỜI LUẬN

#### NHƯ THẦY ĐỒNG CHỈ TIẾM BỮU DINH NGUYỄN TỬ MỸ

Ông Nguyễn Tử Mỹ đã được mời tham gia bữa tiệc chiêu đãi.

Đông... Từ Nhà kho Quán Văn Đường (chủ quán Huỳnh Chiếu Đăng)





